



บริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด
U-TOUR CO., LTD.

บริษัท ยู-ทัวร์ จำกัด 99/448 ซอยสวนหลวง ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
U-Tour Co., Ltd. 99/448 Soi Suanluang, Ratchapruk Rd., Bangkhor, Chomthong, Bangkok 10150
Tel. 0-2116-8899 Fax. 0-2116-8788
ใบอนุญาตท่องเที่ยว เลขที่ 11/04510

ล่องเรือสำราญระดับ **ULTRA LUXURY** สู่เส้นทางอลาสก้า 10 วัน 8 คืน



(สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ)

แอนเดอเรจ - ชิแวนด์ - ฮับบาร์ด กลาเซีย - ซิตก้า - จูโน่ -
สแกกเวย์ - เดทซิเกน - แวนคูเวอร์

พิเศษ....พักแอนเดอเรจ 1 คืน

เดินทาง: 31 พ.ค. - 09 มิ.ย. 60

ราคาเริ่มต้น **289,990.-**

เชิญท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่แท้จริง พร้อมกับความสุขที่เรียบง่ายระหว่างช่วงเวลาที่ใช้ร่วมกันบนเรือลักเซอริเดอ ลักซ์แสนหรูระดับมิลเลนเนียมของซิลเวอร์ซีภายใต้ชื่อเรือ “ซิลเวอร์ ชาโดว์” ที่จะมอบทั้งพื้นที่การพักผ่อนและความอิสระใน แต่ละวันของคุณ

เรือซิลเวอร์ ชาโดว์ ยังคงเก็บรักษาที่มาของซิลเวอร์ซีไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะด้วยห้องพักแบบสวีทที่กว้างขวางและ สมบูรณ์แบบที่ไม่เน้นปริมาณโดยคัดสรรจำนวนห้องพักไว้เพียง 194 สวีทเพื่อให้บริการผู้โดยสารเพียง 382 ท่าน แต่ปรับปรุงแต่ ด้วยบริการที่เหนือกว่าควบคู่ไปกับความมีชีวิตชีวาของบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

เมื่อท่านเดินทางไปกับเรือซิลเวอร์ ชาโดว์ เราจะนำท่านด้วยการฝึกพิลาทิส และโยคะที่จะช่วยกระตุ้นพลังของ ร่างกายและจิตใจฟรีที่ศูนย์ออกกำลังกาย ให้ท่านได้ลิ้มรสไวน์ชั้นดีและอาหารที่ได้รับการสร้างสรรค์ปรุงแต่ง ณ **ห้องเลอ แซมเปอญ** ภัตตาคารไวน์ในท้องทะเลเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการดูแลโดย Relais & Chateaux หรือเติมความสุขการจ้อง มองวิวทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุด.... เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ... และกลับมาลองเรือซิลเวอร์ ชาโดว์ ของเราอีกครั้ง... แต่ในครั้งนี้จะ เป็นการเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

วันพุธที่ 31 พ.ค. 2560	กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ – อินชอน – ซีแอตเทิล – แองเคอเรจ	(1)
07.30 น.	พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่เคาน์เตอร์เซคอินแกว M ประตูทางเข้าที่ 6 อาคาร ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินโคเรียนแอร์ (KOREAN AIR)	
10.00 น.	ออกเดินทางไปสู่สนามบินอินชอน (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE 660	
17.35 น.	ถึงสนามบินอินชอน แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่เมืองซีแอตเทิล	
18.20 น.	ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน สู่สนามบินซีแอตเทิล (SEA) โดยเที่ยวบิน KE 019	
	***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****	
12.20 น.	เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิล (SEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา แวะเปลี่ยนเครื่องบินสู่ เมืองแองเคอเรจ มลรัฐอลาสก้า	
14.00 น.	ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล โดยสายการบินแอร์ อลาสก้า เที่ยวบิน AS 093	
16.30 น.	ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง ถึงสนามบิน Ted Stevens Anchorage Int'l Airport มลรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร จากนั้น ณ จุดนัดพบ บริเวณภายนอกห้องผู้โดยสารขาเข้าให้ท่านสังเกตมองหาเจ้าหน้าที่ถือป้ายรอรับท่าน ก่อนนำท่านโดยสาร รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองแองเคอเรจที่ถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจชาว อังกฤษ ในปี ค.ศ. 1778 จากนั้น นักสำรวจชาวรัสเซียได้มาค้นพบอลาสก้าทางตอนใต้ในปี ค.ศ. 1784 ต่อมาอีกร้อยกว่าปีเรื่อยมา รัสเซียได้มีการติดต่อค้าขายและเริ่มเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนนี้ จนเมื่อปี ค.ศ. 1867 แผ่นดินนี้รัสเซียเป็นผู้ขายให้กับ สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวน 7,200,000 เหรียญ ทำให้อลาสก้า เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาในที่สุด ในวันที่ 27 มีนาคม ค.ศ. 1964 ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่าง รุนแรง วัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 9.2 ริคเตอร์ สร้างความเสียหายอย่างมากให้เมืองแองเคอเรจ แผ่นดินไหว ครั้งนี้ได้ถูกเรียกขานว่า "The Good Friday Earthquake" ซึ่งเป็นครั้งที่ร้ายแรงที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ	

เมืองแองเคอเรจ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอลาสก้า มีชนพื้นเมืองเป็นชาวเอสกีโม ซึ่งมีหน้าตาละม้ายคล้ายชาวเอเชีย มีภาษาเป็นของตนเอง และมีประเพณีท้องถิ่นที่ยังคงหลงเหลือให้คนเอสกีโมเองได้ภาคภูมิใจ

18.00 น. เจ้าหน้าที่บริษัทเรือซิลเวอร์ซี รอต้อนรับท่าน ณ บริเวณจุดนัดพบประตูทางออกห้องผู้โดยสารขาเข้าแล้วนำท่านไปโดยสารรถหรือยานพาหนะที่จะนำท่านสู่โรงแรมที่พักเพื่อเช็คอินห้องพัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม **Captain Cook Hotel Anchorage**

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิ.ย. 2560 แอนเคอเรจ – ซีเวอร์ด์ เช็ควินลงเรือสำราญ Silver Shadow (2)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า อิสระจนกระทั่งถึงเวลาเช็คเอาท์

10.00 น. คีนห้องพัก และพักรอในบริเวณห้องล็อบบี้ของโรงแรมและเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางสู่สถานีรถไฟโดยรถหรือพาหนะที่เรือซิลเวอร์ซีจัดบริการแก่ท่าน

11.00 น. เช็ควินเพื่อโดยสารรถไฟแกรนด์วิวครุซ ณ เคาน์เตอร์บริการของบริษัทเรือซิลเวอร์ซี (C Concourse South Terminal Anchorage Airport) กรุณาเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้พร้อม อาทิเช่น หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ตั๋วโดยสารเรือซิลเวอร์ ซาโดว์ กระเป๋าและสัมภาระในการเดินทาง ท่านจะได้รับหมายเลขที่นั่งบนรถไฟเมื่อผ่านการเช็ควิน ท่านสามารถนำกระเป๋าใบเล็กหรือถุงสัมภาระติดตัวไปด้วย แต่กระเป๋าใบเล็กหรือถุงสัมภาระดังกล่าวจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่เกินช่องว่างใต้ที่นั่ง รถไฟจะไม่มีชั้นวางของเหนือศีรษะ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะได้รับการขนส่งตรงไปยังห้องพักเคบินของท่านบนเรือซิลเวอร์ ซาโดว์ ***หากท่าน



ดำเนินการเพื่อเช็ควินโดยสารรถไฟแกรนด์วิวครุซ ช้ากว่าเวลา 12.30 น. ท่านอาจถูกปฏิเสธไม่อนุญาตให้ท่านโดยสารไปกับรถไฟซิลเวอร์ซีขบวนดังกล่าว รถไฟแกรนด์วิวครุซจะออกเดินทางทันทีที่การเช็ควินผู้โดยสารเรือซิลเวอร์ ซาโดว์ เสร็จเรียบร้อย

12.45 น. ขบวนรถไฟซิลเวอร์ซีออกจากสถานีแองเคอเรจมุ่งสู่ปลายทางเมืองซีเวอร์ด์ ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการชมวิวทิวทัศน์ที่มีความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ของคาบสมุทรอลาสก้าคี่โน ขณะที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านหุบเขาและพื้นที่ที่อุดมไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ท้องถิ่นตลอดการเดินทาง ในเส้นทางสาย Coastal Classic ที่ใช้เวลาประมาณ 4.5 ชั่วโมง ซึ่งขบวนรถไฟจะนำท่านเล่นผ่าน Westchester Lagoon, Dimond Boulevard ย่านธุรกิจการค้า ลานจอดเครื่องบิน Alaskan ก่อนที่จะพ้นจากเมืองแองเคอเรจ จากนั้นเส้นทางจะลาดลงเกือบเท่ากับระดับความสูงของน้ำทะเล



ก่อนที่จะแล่นผ่าน Turnagain Arm ซึ่งทางฝั่งซ้ายจะเป็น Potter's March ที่ผู้ขนมักจะใช้เป็นแหล่งอพยพ ซึ่งบางโอกาสจะมีกวางมูสออกมาให้เห็น ต่อจากนั้นขบวนรถไฟจะแล่นไปตามแนวชายฝั่งในเส้นทางที่เลี้ยวตลอดคเคี้ยว ผ่านชุมชนชาวอินเดียนแดง เมื่อเวลาของการเดินทางผ่านไปชั่วโมงเศษหลังจากออกจากแองเคอเรจขบวนรถไฟจะแวะจอดพักในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ Girdwood เมืองเล็ก ๆ อันเป็นที่ตั้งของ Alyeska Ski Resort เมื่อออกเดินทางต่อไปสักพักราว 10 นาที ขบวนรถไฟจะแล่นผ่าน Old Portage Station จุดตัดของเส้นทางที่แยกสู่เมือง Whittier ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางเลียบชายฝั่งและขบวนรถไฟจะเริ่มไต่ระดับความสูงของเทือกเขาเคโน (Kenai Mountains) แล้วผ่านเข้าสู่ Chugach National Forest ที่กินพื้นที่ราว 6 ล้านเอเคอร์ จากนั้นจะผ่านพื้นที่บริเวณ Placer River Valley ก่อนที่จะถึง Spencer Glacier ซึ่งจะเป็นกำแพงน้ำแข็งที่มหึมามองเห็นได้อย่างชัดเจน ถัดไปในเส้นทางขบวนรถไฟจะนำท่านผ่าน Trail Glacier, Trial Creek และ Trail Canyons เข้าสู่ Moose Pass ชุมชนเล็ก ๆ ที่มี 200 ครวเรือนอาศัยอยู่และเป็นจุดที่เส้นทางรถยนต์และรถไฟมาบรรจบกันก่อนที่จะแล่นขนานกันไปตามแนวฝั่งทะเลสาบเคโนมุ่งสู่แม่น้ำ Resurrection และแถบชายฝั่งทะเลของเมืองซีเวอร์ด์ก่อนจะถึงสถานีปลายทางซีเวอร์ด์ ที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเคโน โบโรห์ ที่ได้รับการขนานนามเพื่อเป็นเกียรติให้แก่ William H. Seward รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในรัฐบาลของประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น และแอนดรู จอห์นสัน ในปี ค.ศ. 1867 ผู้ซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีที่ให้สหรัฐอเมริกาซื้ออลาสก้าจากรัสเซีย ประวัติความเป็นมาของเมืองซีเวอร์ด์แห่งนี้เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1793 เมื่อนายอเล็กซาเดออร์ บารานอฟ ได้ก่อตั้งบริษัท Shelikhov-Golikov เพื่อทำการค้าขายเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวริซัวร์เรคชั่น (Resurrection Bay) ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองซีเวอร์ด์ในปัจจุบัน



**** ขนขบวนรถไฟจะมีเครื่องดื่ม ไว้บริการท่าน ในส่วนของอาหารก็มีไว้บริการท่านเช่นกัน แต่จะรับบริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น ****

17.30 น.

ขบวนรถไฟแกรนด์วิวครุซถึงสถานีเมืองซีเวอร์ด์ จากนั้นให้ท่านเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ Silver Shadow และขึ้นสู่เรือฯ เพื่อดำเนินการเช็คอินห้องพักเคบินสวีทส่วนตัวของท่าน เรือ Silver Shadow เป็นเรือสำราญระดับลักเซอริเดอลักซ์ ที่เน้นการให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าเรือ Silver Shadow จะมีเพียง 7 ชั้นและระวางน้ำหนัก 28,258 ตันกรอส จึงแลดูไม่ใหญ่โตอลังการ หากนำไปเปรียบเทียบกับเรืออื่นๆ ที่ผู้โดยสารได้เป็นหลายๆ พันคน แต่หากพิจารณาถึงสัดส่วนระหว่างจำนวนผู้โดยสารเต็มลำเรือกับจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้คอยให้บริการแล้ว เรือ Silver Shadow กับจำนวนผู้โดยสารเต็มลำที่ 382 ท่าน แต่มีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นชาวยุโรปที่มากด้วยประสบการณ์ไว้เป็นผู้ให้บริการถึง 302 นาย ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ในด้านการให้บริการได้เป็นอย่างดี Silver sea จะเน้นการให้บริการส่วนบุคคลซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น Signature ของบริษัทฯ เมื่อท่านก้าวขึ้นสู่เรือฯ ท่านจะพบกับการ

ต้อนรับที่อบอุ่นของพนักงานที่สวมถุงมือสีขาว พร้อมกับแชมเปญในแก้วทรงสูง เพลิดเพลินไปกับทำนองเพลงเบาๆ ที่ซบกลุ่มขณะทีพนักงานนำท่านไปยังห้องสวีทของท่าน ซึ่งภายในจะมีดอกไม้สดจัดวางตกแต่งด้วยความเอาใจใส่ไว้เป็นอย่างดีและนั่นเป็นเพียงก้าวแรกของการบริการที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ระหว่างการเดินทางไปกับเรือแสนหรูระดับลักซ์เซอรีเดอลักซ์ของ Silver sea ท่านจะตระหนักได้ว่าทุกความต้องการของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และบางครั้งก่อนที่ท่านจะเอ่ยปากบอก อัตราส่วนของพนักงานกับผู้เข้าพักเกือบจะเป็น 1 ต่อ 1 ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกความปรารถนาของท่านเป็นจริง พร้อมความแม่นยำอย่างจริงจังไม่ว่าจะจากพนักงานต้อนรับที่สามารถปรับแต่งการเดินทางของท่านไปจนถึงบัตเลอร์ที่ให้บริการอาหารเข้าในห้องสวีทของท่าน ถึงแม้สัดส่วน 1 ต่อ 1 จะเป็นตัวเลขเปรียบเทียบแต่สิ่งทีแท้จริงนั้น คือพนักงานเหล่านั้นได้รับการฝึกอบรมจากโรงแรมชั้นนำของโลก พนักงานของ Silver sea ไม่เพียงเชี่ยวชาญในสิ่งที่พวกเขาทำ แต่พวกเขาได้ทำมันด้วยความจริงใจทำให้ผู้ได้รับบริการเกิดความรู้สึกอบอุ่นจากรอยยิ้มของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ ผู้ดูแลห้องอาหาร พ่อครัวผู้นำเสนอเมนู soufflé prepared a' la minute ที่ท่านจะชื่นชอบ ซึ่งแต่ละคนและแต่ละสัมผัสที่ถูกนำมาใช้จะเป็นกลเม็ดเด็ดพรายให้ท่านเกิดรู้สึกเสมือนว่าท่านเป็นสมาชิกของสโมสรที่พิเศษที่สุดของโลก ในความเป็นจริงแล้วท่านอยู่ในฐานะแขกพิเศษของ Silver sea

ค่าตัวโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วนั้นนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับห้องพักเคบินตลอดการเดินทางแล้วยังครอบคลุมถึงบริการต่อไปนี้:

- ห้องพักแบบสวีทที่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกทุกห้อง
- ความพร้อมในการให้บริการด้วยความเข้าใจและใส่ใจอย่างเต็มเปี่ยมของ Butler Service
- บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าท่านต้องการรับประทานอาหารเบาๆ ก่อนนอน หรือต้องการให้เชิฟอาหารเข้าในห้องพัก แม้กระทั่งคอร์สอาหารค่ำที่เชิฟแบบจานต่อจานแบบในห้องอาหาร ท่านสามารถเรียกใช้บริการของรูมเซอร์วิสได้
- ไวน์, สุราระดับพรีเมียม, กาแฟที่คัดสรร, เครื่องดื่มประเภทชอฟต์ดริง มีไว้บริการท่านอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นที่ บาร์ เลานจ์ ห้องอาหาร และมินิบาร์ในห้องสวีทของท่าน
- อาหารรสเลิศที่มีชื่อเสียงและได้รับการปรุงอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและจิตวิญญาณ บนเรือของ Silver sea จะมีเมนูหลักอย่างน้อยสี่ตัวเลือก ไม่ว่าท่านจะรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารใดเรือซิลเวอร์ซีจะนำลท่านด้วยการเลือกดื่มไวน์แดงและไวน์ขาวคุณภาพพิเศษร่วมกับอาหารมีอดังกล่าวฟรี
- ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารต่างๆ บนเรือสำราญของ Silver sea โดยแต่ละที่จะบรรณาการท่านด้วยอาหารที่เปี่ยมด้วยรสชาติ ที่จะเติมเต็มความอร่อยด้วยความสำคัญของวัฒนธรรมในการทำอาหารอิตาเลียน ซึ่งท่านสามารถคาดหวังได้เมื่อเลือกเดินทางไปกับ Silver sea นอกจากนี้และแน่นอนที่สุดของความเป็นเลิศในเรื่องอาหารการกินซึ่งเราต้องขอขอบคุณหุ้นส่วนของเรา Relais & Chateaux ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ Grands Chefs และบนเรือ Silver Shadow มีห้องอาหารไว้ให้บริการจำนวน 4 ห้องจำแนกได้ดังต่อไปนี้:

- 1. ห้อง **Pool Bar & Grill** ห้องอาหารที่สะดวกสบายและไม่ต้องพิธีรีตรองมากมาย เป็นสถานที่ที่ท่านสามารถใช้เป็นที่ย่อยนใจกับการจิบค็อกเทลข้างสระน้ำไปพร้อมกับรับลมทะเลที่พัดโชย เมนูริมน้ำได้รับการคัดสรรเป็นอาหารสำหรับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเมนูเบาๆ สำหรับอาหารเช้าและอาหารกลางวัน รวมทั้งเมนูประเภทปิ้งและพิซซาที่ใหม่สดจากเตาอบ ยามเมื่อดาวจรัสแสงประกายจับต้องฟ้าที่มีมิติ ห้องอาหารพูลบาร์แอนด์กริลบนดาดฟ้าจะแปลงเปลี่ยนเป็นกริลล์ ที่ท่านจะได้รับประสบการณ์ในการปิ้งย่างบนหินภูเขาอย่างใกล้ชิดและสนุกสนานด้วยตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นการย่าง สเต็กเนื้อลูกวัว, เนื้อหมู, เนื้อแกะ, ปลาแซลมอน, ปลาหรือกุ้งตามความชอบของท่าน *หากท่านต้องการรับประทานมื้อค่ำที่ห้องอาหารนี้ ท่านต้องสำรองโต๊ะล่วงหน้า
- 2. ห้อง **La Terrazza** ที่ให้บริการด้วยเมนูอาหารอิตาเลียนตามสั่ง โดยแต่ละจานจะได้รับการพิถีพิถันปรุงแต่งด้วยสูตรแท้และวัตถุดิบที่สดใหม่จากเมืองต่าง ๆ ของอิตาลีเสมือนเป็นการมอบมรดกทางวัฒนธรรมการทำอาหารที่ให้รสชาติอันโดดเด่นของความเป็นอิตาเลียน ท่านสามารถใช้บริการของห้องอาหารนี้สำหรับมื้อเช้า และมื้อกลางวัน ส่วนมื้อค่ำนั้นท่านต้องสำรองโต๊ะล่วงหน้า ต้องจองสำหรับอาหารค่ำ
- 3. ห้อง **The Restaurant** ห้องอาหารที่สง่างามมีประกายแสงของสีเงิน กระฉกคริสตัลและแสงเทียน เป็นห้องอาหารหลักของ **Silver sea** ที่ให้บริการอาหารร่วมสมัย อาหารนานาชาติ กับบริการไวท์ดี เมนูอาหารได้รับการคัดสรรให้เหมาะสมกับภูมิภาคของเส้นทางการเดินเรือและไม่ซ้ำกัน ในวันที่เรือฯ ล่องทะเลโดยไม่มีจุดแวะพักขอแนะนำให้ท่านลองสั่ง **La du Monde** อาหารชุดที่เป็นเอกลักษณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับ **Silver sea** โดย **Grands Chefs Relais & Chateaux** ท่านสามารถเลือกใช้บริการห้องอาหารนี้ได้อย่างอิสระโดยไม่จำเป็นต้องทำการสำรองใดๆ ท่านสามารถรับประทานอาหารที่โต๊ะไหนเวลาเท่าไรและกับใครก็ได้ตามที่ท่านสะดวกและต้องการ
- 4. ห้อง **Le Champagne** ภัตตาคารไวน์ในท้องทะเลเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการดูแลโดย **Relais & Chateaux** ซึ่งท่านสามารถจะพบได้เฉพาะบนเรือของ **Silver sea** เท่านั้น ให้ท่านได้รับความเพลิดเพลินกับการลองลิ้มชิมอาหารในเมนูชุดที่เกิดจากแรงบันดาลใจและความเหมาะสมกับภูมิภาคของเส้นทางการเดินเรือ พร้อมกับแกล้มด้วยไวน์ที่เข้ากับอาหารแต่ละจานของเมนูชุดพิเศษชุดคอร์ส 6 จานนี้ **ท่านสามารถใช้บริการห้องอาหาร **Le Champagne** นี้ได้เพียงสำรองที่นั่งล่วงหน้าพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการจองท่านละ 40 เหรียญสหรัฐเท่านั้น
- เมื่อเรือฯ จอดแวะเมืองท่าต่างๆ และท่านต้องการไปเดินสำรวจตัวเมืองด้วยตัวท่านเอง **Silver sea** จะจัดพาหนะไว้บริการรับ/ส่ง ท่านระหว่างท่าเรือกับย่านกลางเมืองทั้งขาไปและขากลับ
- ทิปพนักงานบนเรือ
- อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีทั่วเรือ ไม่จำกัด สำหรับห้องสวีท

- แน่ใจว่าท่านจะได้รับสิทธิพิเศษเหล่านี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการล่องเรือสำราญทั่วไปที่ท่านต้องซื้อและชำระเพิ่มเติมและหากรวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วราคาคุ้มค่าโดยสารที่ท่านจ่ายให้ซิลเวอร์ซีจะดูไม่แพงเลย

นอกจากนั้น Silver sea ยังมีกิจกรรมอื่นๆ บนเรือไว้บริการท่านอาทิเช่น:

- กิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ ในขณะที่ล่องไปเรือหรูของ Silver sea แนะนำให้ท่านสร้างเสริมสุขภาพเพื่อความพร้อมที่จะเริ่มต้นการผจญภัยของท่าน อุปกรณ์มีอย่างครบครันในห้องฟิตเนส เซ็นเตอร์ คอร์สฝึกอบรมพิลาทิสในห้องแอโรบิก บริการชาน้ำและห้องอบไอน้ำ เพื่อบรรเทาความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ***ท่านสามารถตรวจสอบโปรแกรมเพื่อสุขภาพต่างๆ ได้จาก Cruise Brochure
- ความมหัศจรรย์เกินคำบรรยายที่มีไว้ให้บริการท่าน นอกเหนือจากบริการที่เพิ่มคุณค่ากับงบประมาณที่ท่านใช้จ่ายแล้วยังมีทัวร์เสริมบนฝั่งที่ได้รับการจัดทำโดยทีมงานที่มีคุณภาพ ซึ่งได้ทำการสำรวจในแต่ละเส้นทางก่อนที่จะจัดทำเป็นโปรแกรมทัวร์เสริมบนฝั่งและกระตุ้นให้ท่านเกิดความอยากรู้ด้วยการบรรยายโดยวิทยากรที่ชำนาญ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Shore Concierge เพื่อขอรายละเอียดต่างๆ ได้ ณ เคาน์เตอร์ชั้น 5

19.00 น. เรือสำราญ Silver Shadow ออกจากท่าเมืองซีเวอร์ด์ ในเส้นทางลงใต้สู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยจะนำท่านชมฮับบาร์ดกลาเซียร์ในวันรุ่งขึ้น

วันศุกร์ที่ 2 มิ.ย. 2560 ฮับบาร์ดกลาเซียร์ (3)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ รूमเซอร์วิส

อิสระพักผ่อน พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ภายนอกขณะเรือฯแล่นสู่ฮับบาร์ดกลาเซียร์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadows (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายบนเรือสำราญฯ นี้)



14.00 น. เรือสำราญ Silver Shadow ล่องเลียบฝั่ง Yakutat, Alaska ซึ่งบริเวณที่ตั้งของฮับบาร์ด กลาเซียร์ (Hubbard Glacier) ธารน้ำแข็งที่ได้รับการกล่าวขานว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในแถบอเมริกาเหนือ และได้รับการขนานนามดังกล่าวยังเป็นเกียรติแก่ Gardiner Greene Hubbard ผู้เป็นทั้งทนายความ ผู้ชำนาญการคลัง และผู้มีใจกุศลชาวอเมริกันที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานของ National Geographic Society คนแรก ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับ Galloping Glacier และเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งสายนี้ที่ยาวถึง 122 กิโลเมตร ที่เคลื่อนถลาลงสู่ก้นอ่าวในระดับความลึกราว 1,600 ฟิต ภาพของธารน้ำแข็งสีฟ้าที่สามารถมองเห็นได้



เด่นชัดนั้นกลับกลายเป็นหอคอยสูงตระหง่านขณะที่เรือสำราญ Silver Shadow เคลื่อนไปอย่างช้า ๆ เข้า
ไปใกล้จนเหมือนจะถูกกลืนหายไป ในอ้อมกอดของขุนเขาที่ถูกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน เป็นปรากฏการณ์
ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนถึงปลายสุดและแยกตัวออกเป็นภูเขาน้ำแข็งขนาดตึกสูง 10 ชั้น

18.00 น. เรือสำราญ Silver Shadow ล่องออกจากฮับบาร์ด กลาเซียมุ่งหน้าสู่เมืองชิตก้า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow
หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 2560 เมืองชิตก้า, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) (4)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ
รูมเซอร์วิส

09.00 น. เรือสำราญ Silver Shadow แวะทอดสมอ ณ ท่าเมือง
ชิตก้า ที่มีผู้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดของเมืองอ
ลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของเกาะ
Baranof ขนาบด้วยภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทางทิศ
ตะวันออกและมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตก และ
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนั่นคือประชาชนของชิตก้าผู้ซึ่ง
แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในบ้านเกิดของพวกเขาและ



รักในทุกความงดงามของเมืองเล็กๆ แห่งนี้กับความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากรัสเซีย
รวมถึงโดมหัวหอมกับไม้กางเขนสีทองของวิหารเซนต์ไมเคิลวิหาร อันเป็นที่รักของนิกายรัสเซียออร์ทอด
ดอก ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่มีให้ท่านเลือกถึง 14 รายการได้ที่เคาน์เตอร์ Shore
Concierge ชั้น 5

17.00 น. เรือสำราญ Silver Shadow ออกจากท่าเมืองชิตก้า มุ่งหน้าสู่เมืองจูโน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow
ท่านสามารถชมโชว์ การแสดงในรูปแบบ Musical productions ต่าง ๆ ที่จะได้รับการจัดแสดงในแต่ละคืน
เช่น:
- Caliente - Latin inspired
- Shaken Not Stirred – intrigue, glamour & sophistication of James Bond films
- Premiere – chronological musical tribute
- Amore – timeless love songs

วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 2560 เมืองจูโน, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) (5)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ
รูมเซอร์วิส

08.00 น.

เรือสำราญ Silver Shadow เข้าเทียบท่าเมืองจูโน เมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของอลาสก้า ตั้งอยู่บนแผ่นดินใหญ่ในอเมริกาเหนือ เป็นเมืองซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้โดยถนน โดยที่ต้นกำเนิดของเมืองเกิดจากนักแสวงโชคสองนาย (ผู้บุกเบิกอลาสก้า) คือ โจ จูโน และริชาร์ด แฮร์ริสและหัวหน้าเผ่าทิงกิตชื่อ Kowee ผู้ที่นำทั้งสองไปยังพื้นที่ล่า



ห้วยซึ่งที่อุดมไปด้วยทองที่ Snow Slide Gulch ซึ่งได้กลายเป็นที่ตั้งของเมืองที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1880 ที่เต็มไปด้วยแคมป์ของชาวเหมืองผู้ตื่นทองและเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเมืองหลวงของอลาสกาปี ค.ศ. 1906 จูโนเป็นที่ที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง **ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่งที่มีให้ท่านเลือกถึง 25 รายการได้ที่เคาน์เตอร์ Shore Concierge ชั้น 5**



ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow

23.00 น.

เรือสำราญ Silver Shadow ออกจากท่าเมืองจูโน เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองสแกกเวย์

วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560

เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง)

(6)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของรูมเซอร์วิส

07.00 น.

เรือสำราญ Silver Shadow แวะเทียบท่าเมืองสแกกเวย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่เหนือของ Inside Passage การทางเดินเข้าถึงสแกกเวย์ได้ด้วยการบินเรือข้ามฟากจากเฮนส์ ซึ่งใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมง หากต้องการเดินทางโดยรถยนต์ต้องขับรถเป็นระยะทางถึง 359 ไมล์โดยใช้ทางหลวงเฮนส์จนถึงชุมทางยูคอนแล้วเข้าทางหลวงอลาสก้าอีก 100 ไมล์ลงไปทางทิศใต้เพื่อไปยังไวท์ฮอร์สและจากขับต่อไปอีก 100 ไมล์บนทางหลวงคลอนโดค คนเมืองแถบนี้มักเรียกเส้นทางท่องเที่ยวในเขตนี้ว่า Golden Horseshoe หรือ Golden Circle สืบเนื่องจากต้องผ่านเขตชนบทในยุคตื่นทองจำนวนมากนอกเหนือไปทัศนียภาพที่งดงามของทะเลสาบ และป่าเขา เมืองสแกกเวย์ได้เก็บรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองไว้ได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ดี

ท่านจะพบเห็นบ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ของยุคตื่นทองที่ทาสีสีสันสดใส *** ท่านสามารถเลือกซื้อ
ทัวร์เสริมบนฝั่งที่มีให้ท่านเลือกถึง 26 รายการได้ที่เคาน์เตอร์ Shore Concierge ชั้น 5

15.00 น .



เรือสำราญ Silver Shadow ออกจากเมืองสแกกเวย์ เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองเคทชิแกน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow

วันอังคารที่ 6 มิ.ย. 2560 เมืองเคทชิแกน, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) (7)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ
กรมเซอวิวิธ อิสระเชิญท่านพักผ่อนและสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเรือมีบริการให้ท่าน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow

12.00 น.

เรือสำราญ Silver Shadow เข้าเทียบท่าเมืองเคทชิแกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จัก
กันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็น
เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มาก
ที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็น
สัญลักษณ์ทางศาสนาของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน
ทางตอนเหนือให้ความเคารพ ต่อมาในยุคที่มีการ
เผยแพร่ศาสนาคริสต์ ได้เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้ไปเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันนี้
เสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต
เมืองเคทชิแกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของ
นักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อน เมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจาก
ทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจาก
ประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่า
แก่เช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากนัก



น้อย ***ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วเสริมบนฝั่งที่มีให้ท่านเลือกถึง 22 รายการได้ที่เคาน์เตอร์ Shore Concierge ชั้น 5

17.30 น. เรือสำราญ Silver Shadow ออกเดินทางต่อไปโดยมุ่งหน้าสู่ Inside Passage

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow

วันพุธที่ 7 มิ.ย. 2560 Inside Passage (8)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ รุมเซอร์วิสอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรือตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหาร หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจัน หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจปรารถนา เรือสำราญ เริ่มล่องเข้าสู่ Inside Passage ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ ของภูเขาน้ำแข็งที่ งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่าน จะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็น ช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข็งมหึมา ที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชม และจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของ ภูเขาน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมีค่าจลิมเลียนได้ตามอัธยาศัย



Note : ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน้ำแข็งนี้ให้เตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจำคาดฟ้าเรือให้ดี เพราะจะมีคนจำนวนมากมาแย่งกันเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไม่พร้อม เพราะเมื่อเรือแล่นเข้าใกล้ธารน้ำแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรนำ กล้องส่องทางไกลไปด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพธารน้ำแข็งละลายตัวอย่างชัดเจน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow

ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow

หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย. 2560 เมืองแวนคูเวอร์, ประเทศแคนาดา (9)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ Silver Shadow หรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของ รุมเซอร์วิส

08.00 น. เรือสำราญ Silver Shadow เข้าเทียบท่าเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง

10.30 น. เช็กเอาท์ออกจากเรือสำราญ Silver Shadow ตรวจสอบกระเป๋า และสัมภาระการเดินทางของท่าน ณ อาคารที่ทำการท่าเรือแวนคูเวอร์ จากนั้นโดยรถรับส่งที่ทางเรือ Silver sea ได้จัดไว้บริการท่านเพื่อเดินทาง สู่สนามบินฯ

14.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติแวนคูเวอร์ โดยสายการบินโคเรียน แอร์ เที่ยวบิน KE 072

***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2560 เมืองอินซอน – สุวรรณภูมิ / กรุงเทพฯ (10)

17.50 น. เดินทางถึงสนามบินอินซอน (ICN) ประเทศเกาหลีใต้ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน

19.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินอินซอน โดยเที่ยวบิน KE 659

23.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

###

อัตราค่าบริการ

31 พ.ค. – 09 มิ.ย. 60	ผู้ใหญ่พักห้องคู่ (ราคาต่อท่าน)	พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
ห้องพักแบบมีระเบียง	289,990	109,990

รูปแบบห้องพัก



ห้อง Veranda Suite ขนาด 32 ตารางเมตรรวมพื้นที่ระเบียง

A Silver sea signature, the Veranda Suite is spacious and welcoming. Floor-to-ceiling glass doors open onto a furnished private teak veranda along the suite. Each spectacular sunset feels like it is yours alone. Some Veranda Suites accommodate three guests.

Features

- Teak veranda with patio furniture and floor-to-ceiling glass doors
- Sitting area
- Twin beds or queen-sized bed
- Marbled bathroom with double vanity, separate shower and full-sized bathtub
- Walk-in wardrobe with personal safe
- Radio/alarm with iPod docking station
- Direct-dial telephone(s) Refrigerator and bar setup, stocked with your preferences
- Pratesi® fine bed linens and down duvet covers

- Premium mattresses and a choice of pillows
- Plush robes and slippers
- Choice of European bath amenities
- Vanity table(s) with hair dryer
- Writing desk(s) with personalised stationery, binoculars, and umbrella
- Free WiFi
- Flat screen TV(s) Complimentary interactive mobile content
- Dry cleaning and pressing service (fee applies)

อัตราค่าบริการนี้รวม:

1. ค่าตัวเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัดสายการบินโคเรียนแอร์
2. ห้องพักบนเรือสำราญ 7 คืน และบนฝั่งที่แองเคอเรจ 1 คืน, ทัวร์ตามโปรแกรม
3. รถรับ-ส่งจากสนามบินและท่าเรือ
4. อาหารทุกมื้อ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนาดา
6. ภาษีท่าเรือ, ภาษีน้ำมันสายการบิน
7. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีออกใบกำกับภาษี
2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

เงื่อนไข:

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนอกเหนือการควบคุม
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตัวเครื่องบิน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่จะเดินทาง

การสำรองการเดินทาง:

1. บริษัทฯ ขอรับค่ามัดจำสำหรับการสำรองท่านละ 95,000 บาท ภายหลังจากมีการยืนยันจากทางบริษัทฯ ภายใน 3 วัน
2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ กรุณาชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการสำรองการเดินทางนั้นถูกยกเลิก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดบางส่วนเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 80 วัน หักค่าบริการ ยึดค่ามัดจำ 90,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-79 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

หมายเหตุ:

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้
2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้
3. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ตัวเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้นั้น ไม่สามารถขอคืนเงินได้
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล ความล่าช้าของเที่ยวบิน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม และสภาวะทางการเมืองโดยถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการออกนอกประเทศไทย การนำสิ่งของผิดกฎหมายไปหรือกลับระหว่างการเดินทาง เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติที่ส่อไปในทางเสื่อมเสียและผิดกฎหมาย

เอกสารสำหรับใช้ประกอบการยื่นวีซ่า:

1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันเดินทาง
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ พื้นหลังสีขาว ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร ในกรณีเด็กไม่มีบัตรประชาชน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
5. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าที่มีชื่อบุคคลในบ้าน
6. สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือฝากประจำเท่านั้น โดยปรับบัญชีเดือนล่าสุดทุกหน้าและย้อนหลัง 6 เดือน
8. หลักฐานการทำงาน
 - พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่ เริ่มทำงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ
 - เจ้าของกิจการ: หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือ ถึงวันที่เดินทาง
 - นักเรียน: หนังสือรับรองจากสถาบันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ:

1. ในกรณีที่ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว จะต้องใช้เอกสารตามรายการข้างต้นพร้อมกับแนบเอกสารฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยตัวเองเท่านั้น ในกรณีของนักเรียนที่จะเดินทางคนเดียว จะต้องมียินยอมจากบิดาหรือมารดา, หนังสือรับรองการทำงานหรือหนังสือรับรองทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ของบิดาหรือมารดา และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร และเอกสารแสดงความสัมพันธ์กับบิดาหรือมารดา (สำเนาใบสูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น)
ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปกับบิดาหรือมารดาแต่เดินทางไปกับญาติ ก็จำเป็นต้องยื่นเอกสารดังกล่าวด้วย

รายการและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตัวโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมของตัวและภาษีน้ำมัน และอื่นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริษัทอีกครั้ง